

*

Số: 307-CV/HU

V/v: “Tiếp tục thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Kính gửi: - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.
- Các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể huyện.
- Các tổ chức cơ sở Đảng.

Trong những năm qua, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã được sự quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp ngày càng được nâng lên, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp từng bước được nâng cao theo hướng vì nhân dân phục vụ; ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước được nâng lên; dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tuy được quan tâm nhưng trên một số lĩnh vực chưa có sự chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị về công tác dân vận chưa cao; một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, mệnh lệnh; cải cách hành chính thực hiện chưa đồng bộ, hiệu quả của công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo chưa cao.

Để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1226-CV/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016, ***Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:***

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về: “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” ; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 24/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 03-KH/HU, ngày 04/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về: “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

2. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan

nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Cần xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân ở các cơ quan, đơn vị.

3. Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để các vụ việc khiếu kiện kéo dài gây phức tạp.

4. Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là những thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và các doanh nghiệp. Thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hoá công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hoà giải trong nhân dân.

5. Quan tâm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước các cấp phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

6. Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, cống hiến cho địa phương. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

7. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VPHU.



Trương Văn Bình